

ความสามารถของเมียนมา ในการพัฒนาประเทศ

เปิดประตูเมียนมา



กฤษ อังวาทษัตถย์

กสรมการผู้จัดการ
บริษัทสากลธุรกิจ เลิศรวมมิตร
kich@euithailand.com

เมื่อวานได้รับคำถามมาจากอาจารย์ วริยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นคำถามในเชิงตักเตือนเล็กๆ ว่า “รอบบ้านเราเขาเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทำไมเราจึงช้ากว่าเขามากคะ ความสามารถคนในประเทศเราก็เยอะ เพราะอะไรว้าจ้าว??” เห็นว่าเป็นคำถามที่ดี เลยขออนุญาตนำมาค้นรายการ ตอบในคอลัมน์นี้นะครับ ถูกผิดก็แล้วแต่คนคิดนะครับ ในโลกนี้ ย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เป็นธรรมดา เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

ผมคิดว่าการพัฒนาประเทศนั้นมีหลายด้าน เช่น พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาด้านบุคลากร ฯลฯ ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งเวียดนาม เมียนมา เขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่างในเขาอาจจะมีอะไรอีกมากที่เราไม่รู้ และไม่เข้าใจเขาก็ได้ ในขณะที่เราเอง เริ่มมีการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่ 1 เมื่อปี 2504 เป็นต้นมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรายังไปไม่ถึงไหน นั่นเป็นเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่โหมดของประชาธิปไตยโดยเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง เสียมากกว่า ในขณะที่ประเทศของเราการพัฒนาในด้านอื่น ๆ จะช้าบ้างเร็วบ้าง ก็ต้องยอมรับกันนะครับ เท่าที่ฟังจากอาจารย์ ท่านน่าจะตักเตือนและต้องการเห็นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ ผมต้องขออนุญาตเล่าของเมียนมาให้ฟังว่าเขามีการพัฒนากันอย่างไรบ้างนะครับ

ที่เมียนมาเขามีปัญหาด้านการถูกประเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศแซงชั้นมานานหลายทศวรรษ อันเนื่องมาจากการเมืองการปกครองของเขา ทำให้ไม่ค่อยจะถูกใจประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลาย เลยทำให้ถูกแซงแซงมานาน แน่นนอนครับว่าแต่ละประเทศนั้นหากเราจะเอาแต่ประชาธิปไตยทั้งหมดคงแปลกมาก และอาจจะไม่เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศเขาก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีประเทศไทยแม้ว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ค่อยเต็มใบนัก อาจจะเหมาะสมกับเราก็ได้ เพราะถ้าเราเป็นเผด็จการทั้งหมด เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมด หรือเป็นสังคมนิยมทั้งหมด ผมว่าเราก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ผมเคยได้คุยกับนักธุรกิจเมียนมา

ที่เป็นเพื่อนสนิท เขากลั้มองว่าแม้เขาจะอิจฉาไทยที่มีการพัฒนาประเทศในด้านสิ่งก่อสร้างและเศรษฐกิจจรวดหน้ากว่าเขามาก แต่เขาก็พอใจที่เคยถูกประเทศอังกฤษปกครอง เคยถูกปิดประเทศ เพราะถ้ามองในแง่ดีที่เมียนมาเขาถูกปิดกั้นมานานมากนั้น ถ้าเขาเปิดประเทศเหมือนประเทศไทย เขาอาจจะไม่เหลือทรัพยากร ธรรมชาติอะไรเลยไว้ให้กับเขาและลูกหลาน เพราะในยุคนั้นมีแต่ความขัดแย้งทั้งชนชาติพันธุ์และความขัดแย้งทางศาสนา ไม่น่าว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น

หลังจากที่ผ่านยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ประเทศเมียนมาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น สหรัฐอเมริกาก็ยกเลิกการขึ้นทะเบียนแซงชั้น เป็นจังหวัดที่เขาสามารถพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ข่าวสารทางวิทยาการต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้เขาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาประเทศเหมือนประเทศไทยเรา จึงมองเหมือนว่าเขาเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเรา

อย่างน้อยใจเลยครับว่าเราแม้แต่ช้าหรือแม้แต่เล่นกีฬาสิก็กัน เลยทำให้ประเทศเราไม่ไปไหน คิดเสียว่ามันเป็นบันไดขั้นหนึ่งของชีวิตการเปลี่ยนแปลง ผมยังใช้คำเดิมครับว่า โชคดีที่เกิดบนผืนดินนี้ครับ ■